

Số: 14/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 1982

CHỈ THỊ

VỀ THUẾ BUÔN CHUYỂN

Vệc giao lưu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh (hai chiều) là điều tất yếu. Việc giao lưu này đáp ứng đòi hỏi về mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp do thành phố sản xuất; đồng thời lại có tác dụng đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông, lâm, thủy sản do các tỉnh làm ra, kể cả việc thu gom các loại vật tư, phế liệu.

Trong khi các tổ chức thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã chưa đủ sức đảm nhận toàn bộ việc giao lưu nói trên thì một số tư thương tham gia vào việc giao lưu này là cần thiết nhưng phải tuân thủ các luật lệ về kinh doanh và nộp thuế cho nhà nước.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa nói trên được thuận lợi, giảm các thủ tục rườm rà trong khâu tính toán về thuế, căn cứ chính sách thuế buôn chuyển hiện hành của Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số điều sau đây về việc tính thuế.

1. Các mặt hàng nông lâm, thủy sản cùng vật tư, phế liệu do các tư thương đưa về thành phố nếu bán cho các tổ chức thương nghiệp xã hội chủ nghĩa (thương nghiệp, quốc doanh thương nghiệp hợp tác xã, vật tư..) được tính theo giá thỏa thuận.

2. Về thuế :

a/ Nếu người bán chứng minh số hàng hóa đem về thành phố đã nộp thuế buôn chuyển, thì cơ quan thuế của thành phố sẽ không thu thêm bất kỳ loại thuế nào khác (kể cả trường hợp có sự chênh lệch số lượng hàng và giá bán hàng).

b/ Trường hợp số hàng hóa đem về bán tại thành phố và chưa nộp thuế lần nào, nếu số hàng hóa đó bán cho tổ chức thương nghiệp xã hội chủ nghĩa sẽ được hạ một bậc thuế suất thuế buôn chuyển.

c/ Đối với hàng hóa đem về thành phố nếu không bán cho các tổ chức thương nghiệp xã hội chủ nghĩa mà bán ở thị trường tự do, giá để tính thuế buôn chuyển là giá bán lẻ ở thị trường thành phố. Trường hợp số hàng hóa đem tiêu thụ mà trốn không nộp thuế thì ngoài số thuế phải nộp còn bị xử phạt theo điều lệ quy định.

d/ Đối với tư thương được các tổ chức thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, các đơn vị sản xuất quốc doanh và công tư hợp doanh của thành phố ủy thác thu mua vật tư, phế liệu.. dùng vào sản xuất cũng như chế biến hàng xuất khẩu, được miễn thuế buôn chuyên. Đơn vị sử dụng tư thương làm ủy thác thu mua phải đăng ký danh sách số tư thương này với Ủy ban nhân dân phường, xã nơi cư ngụ (nếu là người ở thành phố Hồ Chí Minh), với Ban Quản lý thị trường và Phòng thuế quận huyện để được quản lý về mặt kinh doanh.

3. Chi cục Thuế công thương nghiệp thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan liên quan và đoàn thể tổ chức giải thích rộng rãi trong nhân dân để thực hiện đúng các quy định trong chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN VÕ DANH